

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปีที่ 39 ฉบับที่ 47 วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยกองพัฒนานักศึกษา และศูนย์วัฒนธรรม ได้จัดให้มีการเทศน์มหาชาติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2553 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงาม และเรียนรู้เนื้อหาสาระธรรมะ ของการเทศน์มหาชาติที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และกล่อมเกลาคิดใจให้เกิดความสุข สงบ ร่มเย็น เป็นผลให้อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสามัคคีและสันติสุขอย่างยั่งยืน ดังกำหนดการต่อไปนี้

เวลา 08.00 – 09.00 น. นักศึกษาลงทะเบียน /พิธีเปิดเทศน์มหาชาติ

เวลา 09.00 น. - 11.30 น. เทศน์มหาชาติ

เทศน์คาถาพัน เข้าภาพอบต. ท่าจิว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

สำนักงานอธิการบดี และชมรมอาจารย์เก่าหน้าเขามหาชัย

กัณฑ์ทศพร กัณฑ์หิมพานต์ เข้าภาพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กัณฑ์ทานกัณฑ์ กัณฑ์วนประเวศน์ เข้าภาพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กัณฑ์ชูชก กัณฑ์จุลพน เข้าภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เวลา 12.30 น. – 13.00 น. นักศึกษาลงทะเบียน

เวลา 13.00 น. – 16.00 น. เทศน์มหาชาติ

กัณฑ์มหาพน กัณฑ์กุมาร เข้าภาพคณะวิทยาการจัดการ

กัณฑ์มัทรี เข้าภาพสโมสรบุคลากรสายสนับสนุน

กัณฑ์สักกบรรพ เข้าภาพสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กัณฑ์มหาธาต กัณฑ์ฉกัณฑ์ กัณฑ์นครกัณฑ์ เข้าภาพคณะครุศาสตร์

หมายเหตุ - พระที่นิมนต์มาเทศน์มหาชาติ ในครั้งนี้ประกอบด้วย

1. พระมหาสม สุทธิปภาโส ปธ.6 วัดหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

2. พระมหาสิน จิตเมโธ ปธ.3 วัดหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

3. วงปี่พาทย์และการแสดงนาฏศิลป์ประกอบการเทศน์มหาชาติ จากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกษะทิดสถานการณ์

ความทันสมัยของสารสนเทศ

พงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญ

เป็นที่ยอมรับกันว่าความทันสมัยของสารสนเทศ เป็นดัชนีชี้วัดถึงคุณภาพของสารสนเทศและเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของสารสนเทศที่ดีที่ผู้ใช้จะตัดสินใจว่าจะเลือกใช้สารสนเทศชิ้นนั้นๆหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันสารสนเทศมีหลากหลายและปริมาณมากให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้ตามความเหมาะสม อันเนื่องมาจากผลกระทบของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลให้เกิดการทะลักทะลายนของสารสนเทศ (information explosion) จนทำให้ผู้ใช้เกิดสภาวะที่เรียกว่าสารสนเทศเกินพิกัด (information overload) นั่นก็คือสารสนเทศมากเกินไปจนผู้ใช้ไม่สามารถอ่านหรือนำมาใช้ได้หมด หรือทันเวลาในช่วงเวลาจำกัดที่จะต้องใช้อะไรในเรื่งนั้นๆ ด้วยเหตุนี้ความทันสมัยของสารสนเทศจึงเป็นประเด็นหนึ่งที่ง่ายที่สุดที่ผู้ใช้จะกรอง หรือคัดเลือกสารสนเทศที่มีจำนวนมากนำมาใช้และเป็นการบ่งบอกว่าผู้ใช้นั้นๆได้เกาะติดสถานการณ์ หรือติดตามเรื่งนั้นๆอยู่เสมอ เพราะสารสนเทศที่ใหม่ย่อมได้รับการปรับหรือแก้ไข หรือทำให้ทันสมัยกว่าสารสนเทศที่เก่าหรือล้าสมัย

อย่างไรก็ตามการพิจารณาความทันสมัยของสารสนเทศก็มิได้มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวว่าจะต้องเป็นสารสนเทศภายใน 3 หรือ 5 ปีเท่านั้น บางประเด็นอายุของสารสนเทศอาจจะมากกว่านั้น แต่บางประเด็นอายุของสารสนเทศอาจจะน้อยกว่านั้น เพราะวงจรชีวิตของสารสนเทศที่จะนำมาใช้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของผู้ใช้ และคุณลักษณะศาสตร์ของสารสนเทศเองด้วย

คุณลักษณะศาสตร์ของสารสนเทศในแต่ละสาขาวิชาจะกำหนดความทันสมัยที่แตกต่างกัน เพราะศาสตร์บางสาขาวิชามีพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ช่วงเวลาและวงจรชีวิตของสารสนเทศก็จะสั้น เช่น ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือทางด้านการแพทย์ที่จะต้องติดตามและใช้สารสนเทศที่ใหม่ล่าสุด เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการวิจัยในห้องทดลองเกี่ยวกับโรคและการรักษา ที่แพทย์หรือผู้ใช้อาจต้องตระหนักถึงความถูกต้อง และข้อมูลใหม่ๆมาใช้อย่างมาก เป็นต้น นักวิชาการทางด้านสารสนเทศกล่าวว่าปัจจุบันองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆสามารถขยายตัวเพิ่มเป็นสองเท่าในเวลาเพียง 5 ปี (จึงอาจเป็นเหตุผลหนึ่งในการกำหนดอายุของสารสนเทศไม่เกิน 5 ปีในการทำรายงานระดับปริญญาโทและเอก ผลงานวิชาการหรืองานวิจัยก็เป็นได้)

อย่างไรก็ตามหากเป็นเรื่องทฤษฎีพื้นฐานแม้อายุสารสนเทศจะเก่าหรือเผยแพร่มานานแล้วก็ตาม แต่หลักการบางอย่างก็ไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนทางด้านมนุษยศาสตร์อาจจะให้ความสำคัญกับสารสนเทศที่เป็นต้นฉบับ ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่คำนึงถึงความทันสมัยของสารสนเทศ เช่น ศาสนา ภาษาและวรรณคดี เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามหากเป็นสารสนเทศที่เป็นการวิจารณ์ มีการตีความใหม่ สารสนเทศทางภาษาและวรรณคดีก็ต้องการข้อมูลใหม่ๆทันสมัยเช่นกัน เพื่อที่จะทำให้ผู้ใช้ได้ทราบล่าสุดในประเด็นนั้นๆ นักวิชาการเขาคิดอย่างไร ประเด็นใดกำลังอยู่ในความสนใจ มีข้อผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนจากนักวิชาการรุ่นเก่าตีความอย่างไร และนักวิชาการรุ่นหลังตีความใหม่แตกต่างอย่างไร

จุดมุ่งหมายในการใช้ หรือเป้าหมายของผู้ใช้สารสนเทศ ก็ส่งผลให้ระยะเวลาของสารสนเทศแตกต่างกัน เช่น ใช้ในการวิจัย (โดยคำนึงถึงสาขาวิชาด้วย) ใช้ตัดสินใจเพื่อการแข่งขันในด้านการลงทุน การบริหารจัดการและการตลาด เป็นต้น อายุของสารสนเทศก็แตกต่างกัน หากเป็นการตัดสินใจที่สำคัญๆ และส่งผลกระทบต่อคน

ความทันสมัยของสารสนเทศ (ต่อจาก 2)

ส่วนใหญ่ หรือทางด้านธุรกิจต่างๆก็จะต้องได้สารสนเทศที่ใหม่ล่าสุดเท่านั้น ซึ่งในประเด็นนี้ได้จัดแบ่งความทันสมัยของสารสนเทศออกเป็น 3 ระดับดังนี้คือ ทันสมัยมาก หมายถึงสารสนเทศที่เผยแพร่ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา ทันสมัย หมายถึงสารสนเทศที่เผยแพร่ภายใน 12 เดือน และเก่า หมายถึงสารสนเทศที่เผยแพร่มากกว่า 1 ปี เพราะสารสนเทศประเด็นนี้มีความสำคัญอย่างมากที่จะนำไปใช้ในการตัดสินใจ อายุของสารสนเทศเพียงปีเดียวก็ล้าสมัยเสียแล้ว เพราะวงจรชีวิตของสารสนเทศสั้นมาก นอกจากนี้หนังสือพิมพ์ The Week-End Australian ได้ทำการสำรวจโดยสอบถามผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆในประเทศออสเตรเลียเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานจริงของเนื้อหาที่นักศึกษาเรียน หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่างๆพบว่า สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์เพียง 1 ปี วิศวกรรมไฟฟ้า 2 ปี ส่วนทางด้านธุรกิจ 4 ปี เป็นต้น ดังนั้นพวกเขาจึงต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา มิฉะนั้นจะล้าหลังหรือไม่สามารถทำงานเท่าเทียมกับคนอื่นได้

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าความทันสมัยของสารสนเทศจะเก่า หรือใหม่เพียงใด ขึ้นอยู่กับ 2 ประเด็นดังกล่าวมา อย่างไรก็ตามแม้ศาสตร์บางสาขาที่ต้องการความทันสมัยมากก็ยังคงจำเป็นต้องใช้เนื้อหา ทฤษฎี หรือประวัติของศาสตร์นั้นๆ เพราะหลักการบางอย่างเป็นความจริงที่ได้รับ การพิสูจน์มาแล้ว รวมถึงจุดมุ่งหมายของการใช้สารสนเทศเช่นกัน ความใหม่อย่างเดียวยังอาจไม่สามารถใช้ตัดสินใจได้ถูกต้องเสมอ บางประเด็นหนังสือพิมพ์ปีใหม่ล่าสุด แต่จริงๆแล้วเนื้อหาข้างในอาจเป็นข้อมูลเก่า หรือนำฉบับเก่ามาพิมพ์ใหม่เท่านั้นเอง ดังนั้นการใช้สารสนเทศจึงอยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ว่าต้องการสารสนเทศอะไร อย่างไร เพื่อเป้าหมายใดเป็นสำคัญ

สืบสารข่าว

หลวง ฤทธิ : riddhee@hotmail.com

❖ สังคมราชภัฏ ประจำวันศุกร์ เปิดมาด้วยข้อคิดจาก

ศ.(พิเศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เยี่ยมเยือนในที่ประชุมทางวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งล่าสุด เป็นห่วงมหาวิทยาลัยทุกแห่งมีการแข่งขันสูง อาจทำให้ราชภัฏขนาดเล็ก 5-6 แห่งทำท่าจะไปไม่รอด **ดร.ประติมาญ์ ฉัตรจรัสกุล** อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ได้ยื่นแล้วคงหัวเราะไม่ออก

❖ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทนเห็นสภาพประชาชิปไตยที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมในขณะนี้ไม่ไหว จับมือสภาวัฒนธรรม



ประติมาญ์ ฉัตรจรัสกุล

จังหวัดปลุกสังคมให้เข้าถึงแก่นธรรมสู่สังคมประชาชิปไตย **ม.ศ.ฉัตรชัย สุกระภาณูญ** อธิการบดี จัดเสวนาไปแล้ว มี **ประยงค์ รณรงค์** ปราชญ์ชาวบ้านรางวัลแมกไซไซ **ม.ศ.ดร.เดชาชาติ ศรีทวีทรัพย์** มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย **สวัสดิ์ กฤตวิธานันต์** ประธานกรรมการสภาวัฒนธรรมอดีตผู้ว่า **ณรงค์ นุ่นทอง อดีต สว.เมืองคอน** มาร่วมครบครัน แ่วว่างานนี้สุดมัน



ประยงค์ ฉัตรจรัสกุล

❖ ขยับไปอีกก้าวกับการเข้าไปช่วยวิทยาลัยชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บริการ **ม.ศ.สมเดช นิลพันธุ์** อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ลงนามกับ **สุริยะ ประสาทบัณฑิต** ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการผลิตบัณฑิตรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน นับเป็นข่าวดีของคนที่นี่



ประยงค์ ฉัตรจรัสกุล

❖ เห็นคืบเค่าสามารถป้องกันโรคมะเร็งต่ำได้เป็นอย่างดี และยังสามารป้องกันโรคอ้วนได้ในเด็กและวัยรุ่นคนหนุ่มสาว **รศ.ดร.นพวรรณ อีระพันธ์สุเจริญ** คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำคณะอาจารย์ภาควิชาเกษตรและวิชาเคมี ลงลุยทุกพื้นที่เก็บตัวอย่างมาศึกษา ที่บ้าน

ตามเรือนอยุธยา ไม่นานเกินรอน่าจะมีความดีให้พี่น้องชาวไทยได้ทราบ

❖ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ **ม.ศ.ไกรสร ศรีไธรัตน์** อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มือเก้าคนคุ้นเคยที่ตั้งงานวิจัยและงานศูนย์เวชศาสตร์ **ม.ศ.จินตนา เวรมี** กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มาเป็นวิทยากร แต่คนที่ตั้งใจสุดๆ น่าจะเป็น **ม.ศ.ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา** คนจัดงาน เพราะกว่าจะได้ตัวมา ยาก ยาก

❖ สัมผัสหรือเปล่าก็ไม่รู้ กับชื่อแปลกๆ ในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2553 **ณัฐภรณ์ ปะพาน** รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการพัฒนาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทระเกษม ลงนามไปแล้วกับคุรุสภาในโครงการพัฒนาผู้ประกอบกรวิชาชีพทางการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนด รุ่นนี้ใช้ชื่อหลักสูตร **ป.บัณฑิตไทยเข้มแข็ง** เรียน 1 ปี เหม่าจ่ายรายละ 1.7 หมื่นบาท นี่เป็นราคาขาดตัว



บรรณาธิการมหาชัยผาร์ ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฎา นนทโชติ
พิชญ์นฤภร อัครมานา นายก้องถพ ประชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยง ฉบับวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2553 ตรงกับวันแรม 9 ค่ำ เดือน 8-8 ปีชาล

คุณอาจารย์ที่แจ้งความประสงค์คุมสอบการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม นี้ ก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องสอบ ขอเรียนเชิญกรรมการคุมสอบทุกท่านร่วมประชุมฟังคำชี้แจงก่อนคุมสอบ ในเวลา 08.00 น. ณ ห้อง 320 (ขออย่าเวลา 08.00 น. ไม่ใช่ เวลา 08:30 น. ตามที่แจ้งข่าวในครั้งแรก)

แม้วันหยุดก็ไม่หยุด เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา บุคลากรของสำนักงานอธิการบดีทั้งกองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษาได้ไปจัดทำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานซึ่งประกอบด้วยแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานปัจจุบันคือ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ ได้แก่ ส่วนมาตรฐานการศึกษา ส่วนทรัพย์สินและจัดหารายได้ และส่วนสื่อสารสัมพันธ์ รวมแล้ว 7 หน่วยงาน นำอัตราครุฑมาก เวลาแค่ 2 วัน แผนกลยุทธ์ของทั้ง 7 หน่วยงานสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ อย่างนี้จะไม่เรียกว่าทำงานอย่างมีคุณภาพได้อย่างไร

ต้องปรบมือให้กับบุคลากรของสำนักงานอธิการบดีทุกท่านที่ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ แม้วิทยากรบอกให้พักก็ไม่ยอมพัก ไม่มีใครลงไปในเดินเล่นชายหาดในตอนเย็น ทำงานต่อจนกระทั่งแล้วเสร็จ ไม่มีใครบ่นว่าเหนื่อยหรือหิว แม้จะรับประทานอาหารเย็นกันตอน 2 ทุ่มก็ตาม อย่างนี้ต้องบอกติดป้ายว่า "อย่างนี้ก็มีด้วย"

กลับมาดูกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายวันนี้ นั่นคือการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2 ยังคงมีผู้สมัคร 3 ท่านเท่าเดิมจากค่ายนิเทศศาสตร์ยกทีมทั้ง ผศ.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล ผศ.ดร. บำรุง ศรีนวลปาน และ ผศ.ดร. สุภาวดี พรหมมา การนำเสนอวิสัยทัศน์ของท่านใดจะโดนใจสุดๆ วันนี้ร่วมฟังได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

ในส่วนการสรรหาคณบดีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีตามมาติดๆ ในวันที่ 5 สิงหาคม นี้ จะมีการนำเสนอแนวทางบริหารคณะของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณบดี ประกอบด้วย ดร.สมปอง รักษาธรรม อาจารย์สุชาติ ปิยะกาญจน์ และอาจารย์ดุสิต หวันเหลี่ยม จึงขอเชิญคณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์ฯ ทุกท่านรวมทั้งผู้สนใจ ร่วมรับฟังได้ในเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม เช่นกัน

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคม "ผู้ที่วางกับดักผู้อื่นมักจะถูกกับดักของตนเอง"-อิสป - สวัสดีค่ะ